

ด่วนที่สุด  
ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ ๕๓๓



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๖๒๓๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอความเห็น เรื่อง (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ และมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ควรมีการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนในการบริหารจัดการนิวเคลียร์ของภาครัฐ เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐจะได้รับการต่อต้านจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม อาจเป็นเพราะภาคประชาชนไม่มั่นใจว่าบุคลากรภาครัฐจะสามารถดำเนินการด้านความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งตัวอย่างจากต่างประเทศมีปรากฏอย่างชัดเจน แม้ว่าเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และขีดความสามารถของบุคลากรจะมีสูงแต่อุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้สามารถเกิดขึ้นโดยไม่สามารถควบคุมได้ และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

๒. ควรมีการควบคุมการประกอบโครงการหรือกิจการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า และโครงการหรือกิจการการผลิต มีไว้ครอบครองหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ประกอบกิจการจะต้องพิจารณาดำเนินงานให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด

๓. คิวรี่ ...



๓. ควรมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้าและการจัดการกากกัมมันตรังสี เพื่อให้การดำเนินงานได้รับการยอมรับ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๔

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุภาวดี เลิศสถิตย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

